

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 2+3 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 2+3 năm 2019.

1. Cải cách mô hình giám sát đảm bảo ổn định tài chính sau khủng hoảng: Tổng kết kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam/ Đỗ Việt Hùng, Đào Thị Huyền Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 12 – 18

Tóm tắt: Cùng chung xu hướng chung của thế giới, vấn đề đảm bảo ổn định hệ thống tài chính ở Việt Nam ngày càng nhận được sự quan tâm của Chính phủ, trong đó, do tính chi phối của hệ thống ngân hàng trong hệ thống tài chính, Ngân hàng Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Do vậy, để tìm hiểu kỹ hơn về những thay đổi này, bài viết đề cập tới một trong những khía cạnh quan trọng liên quan đến những cải cách về mô hình giám sát đảm bảo ổn định tài chính trên thế giới, đồng thời, trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn ở Việt Nam, bài viết sẽ chỉ ra những thách thức đối với mô hình giám sát tài chính mà Việt Nam phải đối mặt và đưa ra một số gợi ý chính sách trong thời gian tới.

Từ khóa: Tài chính; Giám sát tài chính; Hệ thống tài chính

2. Ngành ngân hàng năm 2018 – Kết quả nổi bật: Thách thức và triển vọng năm 2019/ Cán Văn Lực, Trung tâm nghiên cứu BIDV// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 37 – 42

Tóm tắt: Có thể đánh giá năm 2018 là năm thành công của ngành ngân hàng với nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả tín dụng, ổn định lãi suất, tỷ giá, đảm bảo an toàn hoạt động và đẩy nhanh xử lý nợ xấu của hệ thống. Tuy nhiên một số tồn tại, thách thức cần tập trung giải quyết như năng lực an toàn vốn của các TCTD còn thấp trong khi quy mô tín dụng lớn, tiến trình xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém và xử lý nợ xấu chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Dự báo năm 2019, triển vọng ngành ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực và đạt thêm nhiều thành quả mới. Bài viết sẽ tập trung đánh giá những kết quả tích cực và cả những tồn tại của ngành ngân hàng năm 2018; từ đó nhìn nhận triển vọng, thách thức và gợi ý giải pháp điều hành trong năm 2019.

Từ khóa: Ngành ngân hàng; Tài chính

3. Chính sách tiền tệ năm 2018 với những hiệu quả đạt được/ Nguyễn Thị Kim Thanh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 50 – 53

Tóm tắt: Bài viết tập trung đánh giá tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có tác động đến việc thực thi CSTT trong việc thực hiện các mục tiêu đặt ra trong năm 2018 về kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế để thấy được đâu là vấn đề cốt lõi quyết định tính hiệu quả của CSTT.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Tài chính; Kinh tế vĩ mô

4. Các giải pháp kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng theo đúng mục tiêu, định hướng/ Nguyễn Quốc Hùng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 54 – 56

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các giải pháp điều hành chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2018; Những kết quả đạt được; và định hướng tín dụng năm 2019.

Từ khóa: Tín dụng; Chính sách tín dụng; Ngân hàng Nhà nước

5. Thị trường tiền tệ, tín dụng Việt Nam năm 2018 – Triển vọng và thách thức năm 2019/ Nguyễn Viết Lợi, Đinh Ngọc Linh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 57 – 61

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu bối cảnh hoạt động của thị trường tiền tệ, tín dụng năm 2018; Những diễn biến thị trường năm 2018; và thách thức triển vọng thị trường năm 2019.

Từ khóa: Tiền tệ; Tín dụng; Thị trường tiền tệ, tín dụng

6. Công tác chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam/ Nguyễn Văn Ngọc// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 73 – 75

Tóm tắt: Tại Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) tổ chức tại Colombo, Srilanka, các quốc gia thành viên đã thông qua kế hoạch đánh giá đa phương (ĐGĐP) của APG về cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của một số quốc gia thành viên APG, trong đó có Việt Nam; theo đó, Việt Nam sẽ trải qua ĐGĐP lần thứ 2 vào cuối năm 2019. Bài viết giới thiệu phương thức, điểm mới trong ĐGĐP, tác động của ĐGĐP đối với Việt Nam, công tác chuẩn bị và các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Từ khóa: Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương; Chống rửa tiền; Đánh giá đa phương

7. Ngân hàng số - Triển vọng phát triển trong tương lai/ Phạm Tiến Đạt, Lưu Ánh Nguyệt// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 116 – 121

Tóm tắt: Ngân hàng số (NHS) tại Việt Nam đang ở giai đoạn hình thành và tiềm năng phát triển của NHS tại Việt Nam tương đối lớn, xuất phát từ nhu cầu thị trường, định hướng phát triển của ngành Ngân hàng và hội nhập tài chính. Tuy nhiên, việc phát triển

NHS tại Việt Nam đang đối mặt với những thách thức từ những hạn chế của khung khổ pháp lý, các vấn đề nội tại của ngành Ngân hàng, các vấn đề về bảo mật thông tin từ phía người dùng. Một số giải pháp đối với tạo lập môi trường cho phát triển NHS, tập trung vào hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với phát triển NHS, cho phép định danh khách hàng điện tử, khuyến khích sự phát triển của công nghệ tài chính, nâng cao giáo dục và phổ cập kiến thức tài chính sẽ được nhóm tác giả đề xuất trong bài viết này.

Từ khóa: Ngân hàng số; Khung khổ pháp lý; Thông tin người dùng; Công nghệ tài chính

8. Xây dựng thị trường mua bán nợ: Giải pháp xử lý nợ xấu/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2+3/2019 .- Tr. 132 – 138

Tóm tắt: Trong những nỗ lực quản lý nợ công nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia theo đúng chủ trương của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội thì việc khuyến khích xây dựng thị trường mua bán nợ với tư cách là một trong những giải pháp xử lý nợ xấu trong nền kinh tế là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn cao. Bài viết so sánh thực trạng xây dựng thị trường mua bán nợ của Việt Nam với thông lệ quốc tế để đưa ra một số khuyến nghị về những điều kiện cần nhắc để có thể phát triển một thị trường mua bán nợ hiệu quả.

Từ khóa: Thị trường mua bán nợ; Xử lý nợ xấu; Kinh tế vĩ mô

Trung tâm Thông tin Thư viện